



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจฯ โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๓๑๕ โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๙๒๕๓

ที่ ทส ๐๔๑๘/ ๓๕๒

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการเข้าร่วมประชุมชี้แจงมาตรฐานการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ครั้งที่ ๑

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เรื่องเดิม

หนังสือสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด่วนที่สุด ที่ สพร ๒๕๖๔/ว ๘๒๔ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงมาตรฐานการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ครั้งที่ ๑ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้มอบหมายให้กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมการประชุม นั้น

ข้อเท็จจริง

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ได้จัดงานประชุมครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐนำมาตรฐานนี้ไปใช้อย่างเป็นแนวทางจัดทำบัญชีข้อมูลของหน่วยงานให้สอดคล้องตามแนวทางในประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจฯ ได้มอบหมายให้นายอนุวัฒน์ ทองประดับเพชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนายชัยอนันต์ ดำรงรัตน์ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมร่วมกับนางสาวฐิติมา นิยมศิลป์ชัย นักวิชาการประมงชำนาญการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีผลการประชุมสรุปได้ดังนี้

๑. การประชุมครั้งนี้มี ดร.สุพจน์ เขียวรุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เป็นประธาน โดยมี ดร.อุรัชฎา เกตุพรหม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนามาตรฐานดิจิทัล เป็นผู้ดำเนินรายการ

๒. เนื้อหาการประชุมสรุปได้ว่า

๒.๑ คณะทำงานเทคนิคด้านมาตรฐานการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ซึ่งประกอบด้วยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้พัฒนาแนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ เพื่อกำหนดมาตรฐานให้หน่วยงานนำไปใช้อย่างเป็นแนวทางสำหรับจัดทำบัญชีข้อมูลของหน่วยงานให้อยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน และมีความสอดคล้องตามแนวทางในประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง ธรรมชาติของข้อมูลภาครัฐ และมาตรฐานคำอธิบายข้อมูล หรือ เมทาดาดา (Metadata) ตลอดจนสามารถพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) ซึ่งนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ ตามตัวชี้วัด ก.พ.ร. ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้

๒.๒ การชี้แจง และเสวนาในประเด็นสำคัญว่า ทำไมต้องมีการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ และบัญชีข้อมูลภาครัฐต้องจัดทำอย่างไร โดยจุดเริ่มต้นของการทำบัญชีข้อมูลภาครัฐนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของภาครัฐที่สามารถเปิดเผยได้ ให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับข้อมูลสำคัญของหน่วยงาน ที่สามารถนำมาเผยแพร่ได้ รายละเอียดการนำข้อมูลเข้าสู่กระบวนการแปลงข้อมูล สำหรับนำเข้าระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการใช้ข้อมูลสารสนเทศที่มีอยู่ในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน

๓. แนวทางการดำเนินงานเพื่อรองรับการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ และนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง คือ การร่วมบูรณาการข้อมูลทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ง ทะเล ป่าชายเลน พื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่สามารถเผยแพร่ผ่านรูปแบบระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) ตามมาตรฐานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพื่อเป็นศูนย์กลางการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากชุดข้อมูล พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบความถูกต้องของชุดข้อมูลจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการรวบรวมและจัดทำระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ ในการเผยแพร่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายปรีทัศน์ เจริญสิทธิ์)

ผู้อำนวยการกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง